



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

ปลัดแก๋ชอย 40

พระคัมภีร์... “บารทิเมอัส คนขอทานตาบอดนั่งอยู่ริมทาง เมื่อได้ยินว่าพระเยซูชวาวนาซาเรธกำลังเสด็จผ่านมา เขาก็เริ่มส่งเสียงร้องตะโกนว่า ‘ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิด เจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด’ หลายคนได้ดูเขาให้เงียบ แต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิม...”.../...ไม่อยู่...เดือนหน้า 1 เดือนเต็ม พอปิยะชาติต้องไปให้การบรรยายเรื่อง BEC แบบเข้มข้นทั้งเดือน เพราะฉะนั้น ไม่เห็นหน้าอย่างว่ากันครับ...ส่วนพ่อปลัดหนุ่ม แม้อาการขาจะดีขึ้น แต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลต่อ เพราะต้องเข้าผ่าตัดกับหมอที่เคยเลื่อนนัดมาหลายรอบ สุดท้ายก็หนีไม่พ้น ในเมื่ออยู่โรงพยาบาลแล้ว หมอเลยจับขึ้นเขียงผ่าตัดต่อไปเลยที่เดียว เพราะฉะนั้นอยู่ต่ออีกครั้งเดือน.../...ปิดเดือนแม่พระ... วันพุธที่ 31 ตุลาคม ขอเชิญพี่น้องชาวชอย มาร่วมกันโมทนาคุณแม่พระอย่างพร้อมเพรียงโอกาสปิดเดือนแม่พระ เวลาตี 1 ทุ่ม.../...วันอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ...วันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เป็นทั้งวันศุกร์ต้นเดือนและเป็นวันที่พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษด้วย ในชอยของเราจึงจัดมิสซาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษเวลา 1 ทุ่มครึ่งหลังมิสซามีการลงไปเคารพศพบรรดาคุณพ่อที่อยู่ในสุสานใต้พระแท่นครับ.../...สาวน้อยตกน้ำ...หลังประชุมสภาภิบาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสร็จก็มีคนในสภาฯ มาเล่าให้ฟังว่า ปีนี้มีการเสนอเกมแบบเล่นๆว่า เยาวชนน่าจะจัดกิจกรรมที่เป็นเกมสนุกสนาน แม้ไม่มีรางวัลให้ แต่รับรองว่าถูกใจคนเล่นอย่างแน่นอน เห็นว่ามีเสนอมามากมาย เกมที่น่าสนใจมากๆ คือ เกมสาวน้อยตกน้ำ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่เปลี่ยนจากสาวน้อย เป็นเจ้าอาวาส และปลัดหนุ่ม ตกน้ำแทน รับรองว่าคนต่อแถวรอเล่นกันยาวเหยียด นี้ขนาดแค่คิดก็สนุกแล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าอาวาส และปลัดจะยอมหรือเปล่าเท่านั้นเอง เพราะในที่ประชุมพอพูดถึงเรื่องนี้ เจ้าอาวาสของเราเอาแต่ยิ้มอย่างเงิบๆไม่ออกความเห็นใดๆ!!!! เพราะฉะนั้นชาวชอยคงได้แต่รอดูกันต่อไปครับ.../...หนังสือตีคาทอลิก...งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17 ประจำปี 2012 กำลังจะปิดฉากลง ในวันอาทิตย์นี้แล้ว ใครที่ยังไม่ได้แวะไปเยี่ยมชมบูธคาทอลิก ก็ต้องรีบหาเวลาไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ M 10 โซน C เปิดตั้งแต่ 10.00 น.เช้า ถึง 3 ทุ่ม ไม่ซื้อไม่เป็นไร แวะไปให้กำลังใจคนขายก็ยังดีครับ .../...“พระเยซูเจ้าทรงหยุด ตรัสว่า ‘ไปเรียกเขามาซิ’... คนตาบอดก็สลัดเสื้อคลุมทิ้ง กระโดดเข้าไปเฝ้าพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘ท่านอยากให้เราทำอะไรให้’ คนตาบอดทูลว่า ‘รับโบนิ ให้ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด’ พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า ‘ไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้ช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว’.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...